
เปิดมาตรฐานการปลูกและผลติ
‘น า้มันกญัชาเมดคิลัเกรด’ สู่ระบบการขนส่งยาที่ดี

ติดตามกนัอยา่งใกลชิ้ดส าหรับการปลูก และผลิตน ้ามนักญัชาเมดิคลัเกรด
ขององคก์ารเภสชักรรม(อภ.) ล่าสุดไดเ้กบ็เก่ียวดอกกญัชา พร้อมผลิตสารสกดัช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมน้ี  โดยในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการผลิต
สารสกดักญัชาเมดิคลัเกรด ลว้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีดีทั้งหมด ไม่เวน้
แมแ้ต่ขั้นตอนของการขนส่งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานดว้ยเช่นกนั
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นางศิรินุช ชีวนัพศิาลนุกลู รองผูอ้  านวยการองคก์ารเภสชักรรม (อภ.) อธิบาย
เพิ่มเติม วา่ นอกจากองคก์ารเภสชักรรม จะผลิตน ้ามนักญัชาเมดิคลัเกรดตามมาตรฐาน
ทางการแพทยแ์ลว้ ในเร่ืองของการขนส่งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานจีดีพี (Good 
distribution practices - GDP) และ มาตรฐานจีเอสพี (Good 
security practices – GSP) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการขนส่งสินคา้ท่ีดีและ
มาตรฐานความปลอดภยั  โดยหน่ึงในคุณสมบติัดงักล่าว คือ ตอ้งสามารถทวนสอบ
กลบัได ้ตั้งแต่ปลายทางไปจนถึงตน้ทาง  ทั้งเร่ืองปริมาณ สภาพแวดลอ้มการขนส่งเช่น
อุณหภูมิ  รวมถึงระบบความปลอดภยัระหวา่งการขนส่ง  เช่นเดียวกบัระบบการขนส่ง
ยาท่ีดีซ่ึง อภ.ด าเนินการอยูโ่ดยมีการตรวจวดัอุณหภูมิใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด รวมถึงมี
ระบบการบนัทึกเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ตลอดเส้นทางท่ีขนส่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด เป็น
การรักษาคุณภาพของสินคา้ตามมาตรฐานจีดีพี
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“ดงันั้น ในส่วนของน ้ามนักญัชา ซ่ึงนอกจากเป็นยาแลว้ยงัจดัเป็นวตัถุเสพติด  
จึงยิง่ตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัสูงข้ึน ตอ้งมีระบบกลอ้งวงจร
ปิด ตรวจสอบและบนัทึกการเขา้ออก  บุคคลท่ีจะเขา้ออกสถานท่ีปลูก  สถานท่ีผลิต 
หรือสถานท่ีเกบ็รักษาผลิตภณัฑต์อ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต ท่ีส าคญัระบบน้ีจะตอ้งมี
ระบบการบนัทึกเพื่อใหต้รวจสอบไดท้ั้ง 2 ทาง คือตั้งแต่ตน้ทางผูผ้ลิตไปจนถึง
ปลายทางคือลูกคา้  และจากปลายทางมายงัตน้ทาง  ทั้งหมดตอ้งมีระบบมาตรฐานจีเอ
สพีรองรับ  และเม่ือ อภ.ส่งน ้ามนักญัชามาท่ีโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลกจ็ะมีระบบ
การจ่ายน ้ามนักญัชาใหผู้ป่้วยซ่ึงกจ็ะตอ้งมีระบบในการตรวจสอบ และรายงานผล
ใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นเดียวผูป้ลูก  ผูผ้ลิต และผูจ้  าหน่าย” 
รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว
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นอกจากน้ี  องคก์ารเภสชักรรมอยูร่ะหวา่งการศึกษาจดัท าระบบซีพีเอม็เอส  
(CPMS : Cannabis  professional management system)  ซ่ึง
จะเป็นระบบไอทีท่ีเป็นแพลตฟอร์มกลางในการตรวจสอบไดต้ั้งแต่ผลิตภณัฑน์ ้ามนั
กญัชา ไปจนถึงโรงพยาบาล และ ผูป่้วย   เพื่อใหมี้ฐานขอ้มูล (Big data) การสัง่
จ่ายน ้ามนักญัชา   การใชต้ลอดจนผลขา้งเคียงหรือผลของการใชน้ ้ ามนักญัชา  ทวน
สอบ  ตรวจสอบไดต้ลอดเส้นทางการกระจายยา  ทั้งน้ีจะออกแบบใหส้ามารถส่งขอ้มูล
รายงานตามขอ้ก าหนดขอส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ไดด้ว้ย  โดย
องคก์ารฯ มีความคาดหวงัวา่ทางโรงพยาบาลจะร่วมน าระบบน้ีมาใชด้ว้ย เพราะจะมี
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการเกบ็ขอ้มูลการใชก้ญัชาทางการแพทยข์องประเทศ ตลอดจน
ผลของการใชท้ั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีเป็นผลขา้งเคียง 
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“ เพื่อประโยชนข์องตวัผูป่้วยเอง ระบบ CPMS มีแนวคิดท่ีจะออกแบบให้
ผูป่้วยสามารถบนัทึกขอ้มูลตอบกลบัเขา้มาดว้ยวา่ ใชย้าหมดไปเท่าใด  ผลการใชย้าเป็น
อยา่งไร มีอาการไม่พึงประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเร่ืองน้ีก าลงัเป็นไอเดียอยู ่แต่หากท าไดก้จ็ะ
ไดข้อ้มูลรอบดา้น ท่ีส าคญัเราจะไดจ้ดัคลงัยาอยา่งเหมาะสมวา่ ตอ้งผลิตและส ารองยา
เท่าไหร่อยา่งไร  ซ่ึงอิสราเอล มีระบบกลางติดตามระดบัประเทศอยู ่ส่วนเราก าลงัศึกษา
วา่จะท าร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆสร้างระบบกลางในการติดตาม ตรวจสอบอยา่งไรได้
บา้ง” นางศิรินุช กล่าว

เม่ือถามวา่รถขนส่งผลิตภณัฑน์ ้ามนักญัชาตอ้งเป็นรถเฉพาะ หรือใชร้ถขนยา
ทัว่ไปได ้นางศิรินุช กล่าววา่ เน่ืองจากน ้ามนักญัชาจดัเป็นยาเสพติด ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตในการขนส่ง  และติดตั้งระบบตามมาตรฐานความปลอดภยั   ตามปกติรถ
ขนยาทัว่ไปจะไม่ไดติ้ดตั้งระบบดงักล่าวไว ้ รวมถึงตอ้งพิจารณาถึงปริมาณท่ีตอ้ง
ขนส่งในแต่ละเส้นทางเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการขนส่ง  ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาอีกวา่ใน
เร่ืองการกระจายยา จะกระจายเป็นจุดๆ ไปท่ีโรงพยาบาลหรือ ตอ้งส่งไปถึงผูป่้วย หาก
ตอ้งขนส่งไปยงัโรงพยาบาลต่างๆ กจ็ะด าเนินการไดต้ามระบบขนส่งยาแบบเดิม
เพียงแต่กต็อ้งก าหนดใหมี้ระบบมาตรฐานความปลอดภยัมากข้ึน  และเป็นไปตามท่ีผู ้
อนุญาตก าหนด
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นอกจากน้ี รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม ยงัตอบค าถามถึงกรณีใน
อนาคตเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีการรักษาดว้ยน ้ามนักญัชา จะถูกบรรจุในสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบตัรทอง วา่  เร่ืองน้ีขึ้นกบัทางนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข(สธ.) และส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  แต่ส่ิงทีต้่อง
ตระหนักคอื  การใช้น ้ามันกญัชาทางการแพทย์ ยงัคงเป็นเพยีงทางเลือกในการรักษา
เมื่อไม่สามารถรักษาด้วยแนวทางรักษาปกติตามมาตรฐานทางการแพทย์ได้แล้วเท่าน้ัน  
ไม่ใช่แนวทางหลักในการรักษาแต่อย่างใด


